

**ประกาศ การส่งหนังสือขอมติ วันกำหนดสิทธิของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติของกองทุนเปิดเบอร์ดีน สมอลล์แคป (ABSM)
ครั้งที่ 2/2565 (การส่งหนังสือขอมติใหม่เนื่องจากการขอมติครั้งแรกไม่ครบองค์ประชุม)**

28 เมษายน 2565

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ได้ส่งหนังสือขอมติผู้ถือหุ้น
ลงทุนในการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ตามหนังสือเลขที่ ท.บ. 031/2565 ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
และมีการปิดรับหนังสือแจ้งมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นั้น ปกติแล้ว บริษัทได้รับหนังสือแจ้งมติกลับจากท่านผู้
ถือหุ้นลงทุนเป็นจำนวน 133 ราย รวมเป็นจำนวนหน่วยลงทุน 3,493,607.9602 หน่วย ซึ่งเป็นจำนวนไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ.
หลักทรัพย์ฯ”)

บริษัทมีความประสงค์ที่จะส่งหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นลงทุนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในการส่งหนังสือขอมติผู้ถือหุ้น
ลงทุนครั้งหลังนี้ ตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ ไม่บังคับว่าบริษัทจะต้องได้รับหนังสือแจ้งมติกลับจากท่านผู้ถือหุ้นลงทุน
ครบเป็นองค์ประชุมอีก โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือขอมติไปยังท่านผู้ถือหุ้นลงทุน และขอกำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติของกองทุนเปิดเบอร์ดีน สมอลล์แคป ครั้งที่ 2 โดยใช้
ข้อมูลทางทะเบียนของผู้ถือหุ้นลงทุน ซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นลงทุน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นผู้
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหนังสือขอมติของกองทุน โดยกำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติในสิ้นเวลาทำการของ
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 (“วันปิดรับมติ”) ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวจะต้องได้รับความ
เห็นชอบโดยได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นลงทุน คิดตามคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หากได้รับมติพิเศษ การแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวมดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากปรากฏว่าบริษัทได้รับมติดอกกลับจากผู้ถือหุ้นลงทุนครบตามจำนวนที่ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหุ้นลงทุนตามที่ขอมติไป ก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2565 บริษัทขอสงวนสิทธิกำหนดวันปิดรับมติเป็นวันที่ปรากฏเหตุ
ดังกล่าวแทน และจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบหากเกิดเหตุดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.abrdn.com/Thailand รวมถึงวันที่จะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง

ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่โทร. 0-2352-3388

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน